



ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่เทศบาลตำบลพันเสา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลพันเสา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพันเสา ได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏรายละเอียดผลการสอบฯ ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีผู้สอบผ่านจำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับการสอบได้	ชื่อ-สกุล	หมายเลขผู้สมัครสอบ
๑	นายตะวัน วันทัศน์	๐๐๒

๒. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ไม่มีผู้สอบผ่าน

๓. ตำแหน่ง คนงาน มีผู้สอบผ่านจำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับการสอบได้	ชื่อ-สกุล	หมายเลขผู้สมัครสอบ
๑	นางสาวรุ่งนภา สิงห์ร้อ	๐๐๑
๒	นางสาวอภิษฐา ยอดยิ่ง	๐๐๒

กองการศึกษา

๔. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีผู้สอบผ่านจำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับการสอบได้	ชื่อ-สกุล	หมายเลขผู้สมัครสอบ
๑	นางสาวญาดารัตน์ อ้นอินทร์	๐๐๑
๒	นางดารารพร สนสาย	๐๐๓

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า จะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ ผู้นั้นได้ขอ สละสิทธิ์การส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน เวลาที่กำหนด ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ก็จะมีสิทธิได้รับการส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างที่สอบคัดเลือกได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมนึก เสือคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา